

## **Phát triển 5G cho nền kinh tế số, cạnh tranh quốc gia**

*Các chuyên gia ở Hội thảo Quốc tế 4G/5G 2018 đã nhận mạnh mẽ các nhiệm vụ cốt lõi của công nghệ mới, 5G để phát triển kinh tế số, cạnh tranh quốc gia được tổ chức hôm nay 6/4 tại Hà Nội.*

Với chủ đề “Thúc đẩy phát triển nền kinh tế số trên nền tảng băng thông rộng: Tầm nhìn và giải pháp công nghệ”, Hội thảo được tổ chức bởi TT&TT chính trị, do Hiệp hội Internet Việt Nam và Tập đoàn đầu tư quốc tế IDG Việt Nam tổ chức. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải đã tham dự và phát biểu tại Hội thảo.



*Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Hồng Hải phát biểu tại Hội thảo*

Phát biểu tại Hội thảo, Thủ tướng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải nhấn mạnh những cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là sự hội tụ của các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực số hóa, vật lý và sinh học tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nền kinh tế số, tạo ra những khả năng hoàn toàn mới trong sản xuất và kinh doanh, có tác động sâu sắc tới nền kinh tế cả thế giới.

Thủ tướng khẳng định quan điểm chủ đạo của Chính phủ Việt Nam là tập trung xây dựng, phát triển nền kinh tế số và công nghiệp thông minh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng vision thông Việt Nam trong những năm vừa qua tập trung có sự tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành viễn thông nói riêng và của nền kinh tế nói chung. Năm 2017, các nhà mạng lớn đã đầu tư phát triển mạnh mẽ các sự kiện công nghệ phục vụ cho dịch vụ viễn thông 4G, trong tương lai gần là dịch vụ 5G, sự phát triển của các công nghệ này sẽ đột phá những yêu cầu về kết nối di động siêu rộng và tốc độ di động siêu cao, nhu cầu kết nối IoT và sự liên lạc truy cập lớn.

Chính vì vậy, Thủ tướng lưu ý các doanh nghiệp viễn thông và CNTT cần có bước chuyển mình phù hợp, đồng thời có những phương án đầu tư mang tính chiến lược để nắm lấy cơ hội và tận dụng ưu thế về công nghệ, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo đà đột phá cho các hệ sinh thái của nền kinh tế số phát triển.

## **5G - mạng thế giới cho nền cách mạng công nghiệp 4.0**

Trong phát triển nền kinh tế số và công nghiệp thông minh, 5G đóng một vai trò quan trọng. Nhận mạnh về tiềm năng 5G, ông Jim Cathey, Phó Chủ tịch cấp cao và Chủ tịch Qualcomm Technologies khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Đẳng cho biết 5G là gì là mạng thế giới cho cách mạng công nghiệp 4.0. Việc chuyển sang 5G có tác động rất lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội. Qualcomm đóng vai trò dẫn đầu công nghệ, chuẩn 5G, và hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất trên thế giới trong hệ sinh thái 5G.

